

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
249	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (เสนอโดยชุมชนวัดเดียว 3)	- เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	- ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 7*19*8 เมตร พร้อมตอกเสาเข็มค้ำบนเป็นห้องประชุมได้ถุนเปิดโล่ง บริเวณหน้าลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	2,800,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 หลัง	- โรงเรียนมีอาคารเรียนสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	- ศพด.วัดใต้ สำนักงานการศึกษา
250	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ องค์ตื้อ (เสนอโดยชุมชนวัดเดียว 1,2,3)	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้เหมาะสม สวยงาม มีสภาพใช้งานได้ดี และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ดังนี้ 1) ซ่อมแซมหลังคาสันไทยอาคารเรียน พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน 2) ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบ (แผ่นยิบซั่ม) จำนวน 2 ห้องเรียน 3) อื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	300,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- อาคารเรียนมีสภาพใช้งานได้ดี และเอื้อต่อการเรียนการสอน	- อาคารเรียนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพใช้งานได้ดี และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน	- ศพด.วัดใต้ สำนักงานการศึกษา
251	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม (เสนอโดยชุมชนวัดมหาวนาราม 2)	- เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กให้เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้	- ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 1) ก่อสร้างหลังคาต้านหลังอาคารเรียน 2 แห่ง 2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณ โดยการปูพื้นแบบตัวหนอน 3) สร้างชั้นวางต้นไม้แบบโครงเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 6 อัน 4) ปูพื้นกระเบื้องด้านหน้าเสาธง 5) ปรับปรุงชุดบาทรอบๆ อาคารศูนย์ฯ 6) จัดทำสวนหย่อมข้างอาคารเรียน 7) อื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	3,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- สภาพภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้	- ศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพภูมิทัศน์ที่เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้	- ศพด.วัดมหาวนาราม สำนักงานการศึกษา